



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๔๕๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร/คณบดีคณะศิลปศาสตร์/เลขาธิการคณะทำงานวิเคราะห์
หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา (ทราบ)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ ดังนี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก สาขาวิชาพืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน เป็น “สาขาวิชา
วิทยาการและนวัตกรรมทางพืช” ด้วยเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

๑. ชื่อเดิมมีความเฉพาะเจาะจงในพืชมากเกินไป ไม่เปิดกว้างในการเรียน
๒. ชื่อเดิมไม่มีความทันสมัย ไม่สอดคล้องกับการเรียนในยุค ๔.๐

คณะศิลปศาสตร์

ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ เป็น “สาขาวิชา
การพัฒนาสุขภาพชุมชน” ด้วยเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

๑. เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของเนื้อหาหลักสูตรรายวิชาในหลักสูตร
๒. คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ภายใต้ชื่อ
หลักสูตรว่า “การพัฒนาสุขภาพชุมชน” มาระยะหนึ่งแล้ว เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ
บริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชน และการวิพากษ์หลักสูตร

คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ในแผนฯ จำนวน ๒
หลักสูตร ตามที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จัดทำการจัดทำแผนการ
บริหารจัดการนักศึกษาที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจน เช่น การหยุดรับนักศึกษาในชื่อหลักสูตรเดิม ฯลฯ ทั้งนี้
ให้หารือกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนา การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ ๑๒ ทั้ง ๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้เสนอ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ